

ประจำวันที่ 3-9 กันยายน 2557

### เปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐ รอบ 2 คาดผู้ส่งออกแห่เสนอราคาหอมมะลิสูง

วันที่ 8 ก.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศจำหน่ายข้าวสารสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 2/57 โดยจะเปิดประมูลเป็นการทั่วไป รวม 139,675 ตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2, ข้าวเหนียวขาว 10%, ข้าวท่อนหอมมะลิ, ปลายข้าวหอมมะลิ, ปลายข้าวปทุมธานี, ปลายข้าวเหนียวเอวัน และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 54/55, นาปรังปี 55, ปีการผลิต 55/56 ทั้ง 2 รอบ และปี 56/57 โดยยังไม่นำข้าวขาว 5% มาประมูล เพราะรอผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อน

ทั้งนี้ กรมฯ จะชี้แจงรายละเอียดการประมูลวันที่ 9 ก.ย.นี้ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 12 ก.ย. ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น.และจะเปิดซองเวลา 13.30 น. วันเดียวกัน

โดยนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า “การเปิดประมูลข้าวครั้งนี้ เชื่อว่าเอกชนจะสนใจเข้าร่วม เพราะนำข้าวหอมมะลิมาเปิดประมูลถูกจังหวะ เนื่องจากผู้ส่งออกต้องการข้าวหอมมะลิ แต่ข้าวหอมมะลิใหม่ยังไม่ออก ดังนั้น ราคาเสนอซื้อน่าจะสูงกว่ารอบแรก ที่เสนอซื้อตันละ 28,000 บาทส่วนการที่ยังไม่นำข้าวขาว ที่ราคาตกต่ำออกมาเปิดประมูล ถือว่าถูกต้องแล้ว ถ้าเอามาเปิดประมูลจะยิ่งทำให้ราคาตกต่ำลงอีก ต้องให้พื้นที่ระยะนี้ไปก่อน” นายชูเกียรติ กล่าว

สำหรับสาเหตุที่ราคาข้าวเปลือกเจ้าตกต่ำขณะนี้ มาจากหลายปัจจัย ทั้งผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังช่วง 2 เดือนสุดท้ายออกมาก ประกอบกับ ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ข้าวเปลือกมีความชื้นสูง ชาวนาจึงถูกหักค่าความชื้น ส่วนที่มีข้าวผู้ส่งออกหยุดรับซื้อข้าว เป็นเพราะไม่มีเรือขนส่งสินค้าเข้ามารับข้าวไปส่งแอฟริกา จากปัญหาเชื้ออีโบล่า ผู้ประกอบการ ขาดแคลนแรงงานขนข้าวลงเรือ ทำให้ข้าวในโกดังของผู้ส่งออกยังไม่ถูกระบายออก จึงต้องชะลอการซื้อข้าวในตลาดชั่วคราว แต่เชื่อว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และราคาข้าวเปลือกน่าจะปรับขึ้นในเร็ว ๆ นี้

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

### พาณิชย์เตรียมประกาศที่ไออาร์ประมูลข้าวล็อตใหม่

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ต้นสัปดาห์นี้ จะประกาศหลักเกณฑ์การประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป หรือ ที่ไออาร์ ปริมาณ 1.4 แสนตัน ประกอบด้วย ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ และปลายข้าว โดยได้ปรับหลักเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และหลังจากนี้ จะเน้นการผลักดันการระบายข้าวฤดูกาลใหม่ 2557/58 เพราะผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดปลายเดือนก.ย. รวมทั้งการระบายข้าวในสต็อกจะใช้ข้าวที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว การตรวจสอบในแง่ปริมาณทำไปแล้วกว่า 90% แต่การตรวจคุณภาพทำได้เพียง 50% ของข้าวที่ตรวจสอบปริมาณแล้ว

“ข้าวในสต็อกที่ไม่ได้คุณภาพ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ตั้งคณะทำงาน มากำหนดกรอบการระบายข้าวคุณภาพต่ำ เพื่อให้กรมการค้าต่างประเทศกำหนดเกณฑ์ราคาการระบาย”

นางดวงพร ยืนยันว่า การระบายสต็อกข้าวสารของรัฐบาล ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำขณะนี้ เพราะเปิดระบายปริมาณไม่มาก และเข้าสู่หน้าฝน ทำให้ชาวนาเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำมาขายให้กับโรงสี ทำให้ข้าวมีความชื้นสูง จึงทำให้ถูกหักราคา ซึ่งเป็นภาวะชั่วคราว และจากการสอบถามผู้ส่งข้าวพบว่า ขาดแคลนเรือสินค้า ทำให้มีการหยุดซื้อข้าว หลังจากนั้นเชื่อว่าราคาข้าวเปลือกจะกลับมาปรับตัวดีขึ้น เพราะสถานการณ์เรือกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ภาครัฐจะทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชน โดยเร่งเดินทางไปเจรจาขายข้าวในหลายประเทศ เริ่มจากการทางคินตลาดเดิมของไทยที่เสียไป จากข้อเสียเปรียบด้านราคาที่สูงเกินคู่แข่ง โดยเฉพาะตลาดจีน ที่จะเร่งทำสัญญาขาย

ข้าวต่อเนื่อง ตามกรอบข้อตกลงเดิมที่ 1 ล้านตัน และเตรียมนำคณะผู้แทนการค้า ร่วมงาน "ไชน่าอาเซียน เอ็กโปร์" ที่เมืองหนานนิง ช่วงกลางเดือนก.ย.นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และต่อยอดคุณภาพข้าวไทยให้กับผู้บริโภคชาวจีน มั่นใจ การส่งออกข้าวปีนี้จะสูงถึง 10 ล้านตัน และแนวโน้มความต้องการข้าวยังมีสูงต่อเนื่องในปี 2558

ด้านนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้จีนและอินโดนีเซีย เริ่มกลับมาซื้อข้าวจากไทย จากก่อนหน้านี้ที่หันไปซื้อข้าวจากเวียดนาม เพราะราคาข้าวไทยไม่ได้ปรับสูงไปกว่าราคาข้าว ประเทศคู่แข่ง โดยราคาส่งออกข้าวไทยเฉลี่ยตันละ 420 ดอลลาร์ ประกอบกับเวียดนามคู่แข่งสำคัญทยอยขยายข้าว ส่วนใหญ่หมดแล้ว ซึ่งข้าวล็อตใหม่กว่าจะออกผลผลิตใหม่ คือเดือนมี.ค.ปีหน้า หลังจากนั้น ภาครัฐและเอกชน จะเดินทางมาทวงคืนตลาดข้าวไทยให้กลับคืนมา มีเป้าหมายต่อไปในตลาดฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย

ส่วนข้าวเปลือกราคาตกต่ำ ยืนยันว่า ผู้ส่งออกไม่ได้ชะลอหยุดซื้อข้าวสาร และทำให้โรงสีหยุดซื้อ ข้าวเปลือก แต่เพราะข้าวเปลือกมีความชื้นสูง ขาวนาจึงเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาพร้อมกัน ทำให้ถูกกดราคาซื้อ เชื้อระยะต่อไปราคาข้าวเปลือกจะกลับมามีขึ้น เพราะเอกชนและรัฐร่วมมือหาตลาดข้าวมารองรับผลผลิตของชาวนา โดยข้าวเปลือกจะขยับขึ้นมาตันละ 8,500 บาท ตามนโยบาย คสช. ซึ่งภาครัฐต้องเร่งทำความเข้าใจกับชาวนา โดยไม่ให้ชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิตออกมาพร้อมกัน เพื่อไม่ให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดตกต่ำ

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการโรงสีข้าว กล่าวว่า ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ในพื้นที่ภาคกลางมีทิศทางปรับตัว ลดลงต่อเนื่อง แต่ภาครัฐกลับได้มาตรการดูแล ส่งผลให้ผลผลิตนาปรังที่จะออกสู่ตลาดช่วง ส.ค.-ต.ค. ปีนี้ ปริมาณ 9.739 ล้านตัน ไกล่จะประสบปัญหาขาดทุน

ทั้งนี้ ราคาข้าว ณ วันที่ 5 ก.ย. 2557 ข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) จ.พระนครศรีอยุธยา ตันละ 7,900 บาท ลดลงต่ำกว่าราคาเฉลี่ยเดือน ส.ค. ที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ตันละ 8,200-8,800 บาท หรือช่วงเวลาเพียง 1 เดือนราคา ข้าวลดลงไปเกือบตันละ 1,000 บาท

นอกจากนี้ หากย้อนสถิติราคาข้าวชนิดเดียวกันจะพบว่า ราคาในปัจจุบันทำสถิติต่ำสุดในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2554 โดยราคาเฉลี่ย ส.ค. ปี 2557 ตันละ 8,200-8,800 บาท ปี 2556 ตันละ 9,500 บาท ปี 2555 ตัน ละ 10,850 บาท และปี 2554 ตันละ 10,008 บาท

ราคาดังกล่าวเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตของชาวนาจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ที่ ไร่ ละ 5,967 บาทสำหรับนาปรัง ส่วนนาปีต้นทุนต่อไร่ 4,787 บาท หรือเฉลี่ยต่อตัน 10,831 บาท (ผลผลิต 442 กิโลกรัมต่อไร่) ก็พบว่าราคาตลาดปัจจุบันกำลังทำให้ชาวนาเผชิญกับภาวะขาดทุน

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### **รับ รมต. ใหม่ข้าวร่วงทำสถิติ ต่ำสุดในรอบ 3 ปี เหลือตันละ 7,900 บาท**

ผู้สื่อข่าวรายงานจากผู้ประกอบการโรงสีข้าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ในพื้นที่ภาคกลางมี แนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่ภาครัฐกลับได้มาตรการดูแลและแก้ปัญหาไม่ทำให้ราคาตกต่ำ ส่งผลให้ชาวนาผู้ปลูก ข้าวเปลือกนาปรัง ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค.นี้ ปริมาณ 9.739 ล้านตัน ไกล่จะประสบปัญหาขาดทุน โดยราคาข้าวเปลือก ณ วันที่ 5 ก.ย.57 ข้าวเปลือกเจ้า (ความชื้น 15%) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตันละ 7,900 บาท ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของเดือน ส.ค. 57 ที่อยู่ที่ตันละ 8,200-8,800 บาท หรือในเวลาเพียง 1 เดือน ราคา ข้าวเปลือกลดลงเกือบตันละ 1,000 บาท และราคาดังกล่าวทำสถิติต่ำสุดในรอบ 3 ปี โดยราคาเฉลี่ยข้าวเปลือกเจ้า 5% ปี 56 อยู่ที่ตันละ 9,500 บาท ปี 55 เฉลี่ยตันละ 10,850 บาท และปี 54 เฉลี่ยตันละ 10,008 บาท

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า ต้นทุนการผลิตของชาวนาอยู่ที่ไร่ละ 5,967 บาท สำหรับข้าวเปลือกนาปรัง ส่วนข้าวเปลือกนาปีต้นทุนต่อไร่ 4,787 บาท หรือเฉลี่ยต่อตัน 10,831 บาท (ผลผลิต 442 กิโลกรัมต่อไร่) แต่ขณะนี้กลับขายได้เพียงตันละ 7,900 บาท เท่ากับชาวนาขาดทุนแล้ว ซึ่งจากปัญหาราคา ข้าวเปลือกในประเทศ ที่ลดลงต่อเนื่องเช่นนี้ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีปี 57/58 ที่จะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน พ.ย.นี้เป็นต้นไป มีปริมาณลดลงจากพื้นที่การเพาะปลูกที่ลดลงเหลือเพียง 67.6 ล้านไร่ หรือลดลง 0.52% ส่วนใหญ่ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะชาวนาหันไปปลูกอ้อยที่ให้ราคาสูงกว่าทดแทน

อย่างไรก็ตาม แม้ที่ผ่านมามีมาตรการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดมาตรการลดต้นทุนการผลิตของชาวนาผ่านปัจจัยการผลิตและบริการ รวมไร่ละ 432 บาท แบ่งเป็นการลดค่าปุ๋ยเคมีไร่ละ 40 บาท ค่าสารเคมีป้องกันศัตรูพืช ไร่ละ 20 บาท เมล็ดพันธุ์ ไร่ละ 122 บาท ค่าบริการรถเกี่ยวข้าว ไร่ละ 50 บาท และค่าเช่านาไร่ละ 200 บาท นอกจากนี้ ยังมีมาตรการพยุงราคาข้าว โดยมีเป้าหมายให้ราคาข้าวเปลือกไม่ต่ำกว่าตันละ 8,500-9,000 บาท ผ่านการให้ผู้ส่งออกช่วยหาตลาดข้าวในต่างประเทศ และให้โรงสีรับซื้อข้าวและเก็บไว้เป็นเวลา 3 เดือน โดยรัฐจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้ 3%

แต่วงการค้าข้าว เชื่อว่า มาตรการดังกล่าวไม่น่าจะช่วยดูแลราคาข้าวได้ เพราะการลดต้นทุนให้ชาวนา ยังไม่เห็นผลในขณะนี้ เนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นดำเนินการตอนที่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ และชาวนาปรี้งที่ออกสู่ตลาดขณะนี้ ชาวนายังเพาะปลูกด้วยต้นทุนเดิมอยู่ ที่สำคัญ จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ราคาข้าวลดต่ำลงมากและรวดเร็วขนาดนี้ เชื่อว่า หาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์คนใหม่ เริ่มทำงาน น่าจะมีมาตรการดูแลราคาข้าวให้ดีขึ้นได้ โดยผู้ส่งออกมองว่าราคาข้าวลดลง เพราะมีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากในขณะนี้ แต่โรงสีเห็นว่ารัฐกำลังจะระบายข้าวออกจากสต็อก ทำให้ผู้ส่งออกหยุดซื้อจากชาวนา เพื่อรอประมูลข้าวรัฐราคาถูกกว่าราคาตลาด ส่งผลให้ชาวนาที่ต้องการขายข้าว เร่งข้าวเปียก หรือข้าวที่มีความชื้นสูง จึงขายได้ในราคาต่ำและขาดทุน.

*ที่มา ไทยรัฐออนไลน์*

### **นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยแนวโน้มส่งออกข้าวไทยรุ่ง**

ร้อยตำรวจโทเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวในรายการ เดินหน้าประเทศไทย ว่า การส่งออกข้าวไทยในขณะนี้ เป็นไปได้ด้วยดี สามารถส่งออกเพิ่มขึ้นจนยอดส่งออกแซงหน้า ประเทศอินเดีย และเวียดนามแล้ว หลังประเทศไทยถูก 2 ประเทศแซงไป เมื่อปี 2555 ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการเดินสายสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศ และปรับการบริหารข้าวที่มีในสต็อก ล่าสุดสามารถกลับเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกได้อีกครั้ง ด้วยยอดส่งออก 5.3 ล้านตัน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 70

อย่างไรก็ตาม แม้มูลค่าการส่งออกข้าวจะเพิ่มสูงขึ้น แต่เพิ่มเพียงร้อยละ 25 เป็นผลพวงจากโครงการรับจำนำข้าวก่อนหน้านี้ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่ควรสานต่อโครงการนี้ เพราะเป็นการควบคุมราคาตลาดรับซื้อในประเทศที่สูงกว่าราคาตลาดโลก ถึงร้อยละ 50 ทำให้การขายออกทำได้ยาก มีสินค้ามากกว่าความต้องการ จนเกิดปัญหาข้าวค้างสต็อก เช่นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ แม้ในครั้งนี้นี้ จะประสบความสำเร็จส่งออกข้าวได้มาก แต่ในแง่เม็ดเงินยังทำกำไรสู่ประเทศเวียดนามไม่ได้ ทั้งนี้ การสร้างมูลค่าข้าวไทยให้เป็นข้าวเกรดดี ราคาสูงเช่นที่เคยเป็นมา จำเป็นต้องวางแผนการผลิตในปริมาณที่เหมาะสม

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวด้วยว่า จากแนวโน้มตลาดในขณะนี้ เชื่อมั่นว่าภายในสิ้นปี 2557 นี้ ประเทศไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ราว 9-10 ล้านตัน เกินเป้าที่คาดการณ์ไว้ หากทำได้ประเทศไทยจะกลับขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดอันดับ 1 ของโลกอย่างแน่นอน

*ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์*

### **พล.เดินสายโปรโมทข้าวเมืองจีน**

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดคณะผู้แทนการค้าข้าว ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐและเอกชนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางไปร่วมงาน China-ASEAN EXPO ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ย.57 ที่นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทย เพราะจีนเป็นตลาดที่มีโอกาสในการขยายตลาดข้าวได้สูง แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดข้าวไทยที่เคยครองอันดับ 1 ในจีน ได้ถูกเวียดนามและปากีสถานแย่งส่วนตลาดไป เนื่องจากข้าวไทยราคาสูงกว่า ซึ่งกรมฯ จะฉันทักกำลังกับผู้ส่งออกเพื่อทวงคืนตลาดข้าวไทยกลับคืนมา

ทั้งนี้ จีนเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวในปริมาณมากเป็นอันดับ 1-2 ของโลกในปริมาณเฉลี่ย 2.95 ล้านตัน ซึ่งเป็นการนำเข้าจากเวียดนามสูงสุด 66% รองลงมา คือ ปากีสถาน 22% และไทย 10%

"งาน China-ASEAN EXPO เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่เป็นความร่วมมือของรัฐบาลจีนและรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งกรมฯ จะใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทย และกระตุ้นให้มีการบริโภคและสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น" นางดวงพรกล่าว

สำหรับการร่วมมือกันทำตลาดข้าวดังกล่าว เป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐบาล โดยการร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยายและกระจายตลาดข้าวในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มส่วนแบ่งข้าวในตลาดที่ไทยเคยเป็นผู้นำและได้สูญเสียตลาดให้กับประเทศคู่แข่ง

นางดวงพร กล่าวอีกว่า ในการเดินทางไปครั้งนี้ กรมฯ จะมีการจัดกิจกรรมพบปะหารือและเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกข้าวไทยและผู้นำเข้าชาวจีน เพื่อผลักดันให้จีนมีการสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น และจะติดตามปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยในจีน ที่ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องที่สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคชาวจีนเข้าใจว่าข้าวหอมมะลิไทยมีคุณภาพลดลง ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงไม่ได้มีปัญหาเช่นนั้นเกิดขึ้น

"จะใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจกับผู้บริโภคชาวจีนให้มีความรู้ความเข้าใจในคุณลักษณะและรสชาติข้าวหอมมะลิไทย และวิธีการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยแท้ ที่ต้องดูว่ามีตราเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยหรือไม่ รวมทั้งจะช่วยให้ผู้บริโภคชาวจีนเข้าใจว่าข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายโดยผู้แทนองค์การคลังสินค้า และผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ผู้บริโภคชาวจีนรู้จักมากขึ้นด้วย" นางดวงพรกล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

## ไฟเขียวต่ออายุขายข้าวจีทีจีกับฟิลิปปินส์

ร.อ.ยงยุทธ มัยลาภ ที่มิโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคสช. เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้เห็นชอบเอกสารการลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่าง รัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ฉบับใหม่ที่หมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.56 โดยตามข้อตกลงรัฐบาลไทยและฟิลิปปินส์จะซื้อขายข้าวขาวไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ระหว่างปี 57-59 ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดข้าวโลกและผลผลิตในทั้งสองประเทศ และให้ใช้ราคาตลาดระหว่างประเทศในขณะนั้น โดยกรมการค้าต่างประเทศคาดว่า ในปี 57 ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.45 ล้านตัน

ทั้งนี้ในขั้นตอนการลงนาม กระทรวงต่างประเทศจะออกหนังสือมอบ อำนาจเต็มให้พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ หรือผู้ที่รมว.พาณิชย์มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงดังกล่าว โดยร่างบันทึกความตกลงในครั้งนี้สาระ สำคัญเหมือนฉบับที่หมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.56 ด้วยการปรับเวลาดำเนินการให้เป็นวันที่ 31 ธ.ค.59 ซึ่งไทยสามารถเข้าร่วมประมูลขายข้าวหรือเจรจาซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อ รัฐ(จีทีจี) กับฟิลิปปินส์

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานถึงเหตุผลความจำเป็นถึง การดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว โดยเฉพาะการซื้อขายข้าวในรูปแบบจีทีจีกับรัฐบาลฟิลิปปินส์นั้น จะต้องใช้วิธีการเปิดประมูลตามที่กำหนดในข้อกำหนดขณเดียวกันประเทศที่ สามารถเข้าร่วมประมูลขายข้าวได้จะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวก่อนซึ่งประเทศไทยเองเดิมมีสัญญาดังกล่าวอยู่แล้วแต่ก็หมดอายุลง

ร.อ.ยงยุทธ กล่าวว่ เดิมการดำเนินการในรูปแบบดังกล่าว รัฐบาลไทยโดยกรมการค้าต่างประเทศก็ได้ดำเนินการมาแล้ว โดยสามารถเข้าร่วมประมูลขายข้าวให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์แล้ว 3 ครั้ง คือ ในปี 55ขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ 120,000 ตัน ปี 56 ครั้งแรก ปริมาณ 187,000 ตัน และปี 56 ครั้งที่ 2 ปริมาณ 500,000 ตัน อย่างไรก็ตามการขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์นั้นนอกจากไทยแล้วเวียดนามและ กัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งกับไทยในการขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ได้มีจัดทำ บันทึกข้อตกลงขายข้าวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์เช่นกัน

ที่มา เดลินิวส์

## ขบวนการภาคีสานทุกขัระทม เพลี้ยระบาดนาข้าว 6 หมื่นไร่

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า จากการติดตามการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ล่าสุดได้รับรายงานมีการระบาดเป็นครั้งแรกในภาคอีสาน 60,000 ไร่ ที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร สุรินทร์ สกลนคร ทำให้ต้นข้าวที่อยู่ในระยะแตกกออายุ 40-60 วัน และมากกว่า 60 วัน มีอาการไหม้ ต้นเหลืองเป็นหย่อมๆ เนื่องจากระยะนี้มีฝนตกชุก เหมาะกับการขยายพันธุ์ และการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไม่สามารถใช้วิธีกำจัดและป้องกันได้เหมือนภาคกลาง เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตนาฝน และพันธุ์ข้าวที่ชาวอีสานนิยมเพาะปลูกเป็นพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 กข6 และ กข15 ซึ่งไม่มีความต้านทานต่อการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล กรมฯจึงต้องลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลพันธุ์ข้าว ฯลฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และวิธีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสมกับการจัดการในภาคอีสาน

ทั้งนี้ ขอให้ขบวนการภาคีสานหมั่นสำรวจแปลงนาเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน โดยให้ตรวจนับความหนาแน่นของประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หากพบมีตัวอ่อนวัยที่ 1-2 จำนวนมากกว่า 10 ตัวต่อต้น ให้ใช้สารฆ่าแมลงไพเมโททริน งดใช้สารเคมีอบาเมกตินและไซเปอร์เมทรินในนาข้าว ซึ่งฆ่าศัตรูธรรมชาติที่คอยควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ส่วนกรณีที่แปลงนาถูกเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ระบาดเกิน 20% ไม่ควรใช้สารเคมีฆ่าแมลง เนื่องจากทำให้เกิดการอพยพไปยังแปลงอื่น ทำให้ควบคุมการระบาดได้ยากขึ้น

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

oo

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-21 ส.ค. 2557 มีจำนวน 224,376 ตัน มูลค่า 95.966 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 22.1% มูลค่าลดลง 22.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 287,963 ตัน มูลค่า 124.602 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 ส.ค. 2557 มีจำนวน 3.841 ล้านตัน มูลค่า 1.656 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 11.6% และมูลค่าลดลง 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 4.347 ล้านตัน มูลค่า 1.866 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

ในเดือน ก.ย. นี้ เวียดนามตั้งเป้าส่งออกประมาณ 650,000 ตัน และคาดว่าทั้งปีนี้จะส่งออกได้ประมาณ 6.3 ล้านตัน (ไม่รวมปริมาณส่งออกทางแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีน)

ที่มา Oryza.com

## กัมพูชา

สำนักงานบริการพิธีการส่งออกข้าว (SOWS-REF) รายงานว่าในเดือน ส.ค. 2557 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว 29,871 ตัน เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. ปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 29,358 ตัน โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) กัมพูชาส่งออกข้าว 233,859 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 236,728 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับชนิดข้าวที่กัมพูชาส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ประกอบด้วย ข้าวหอมในกลุ่ม Jasmine Rice (PML/PRD) จำนวน 81,470 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่นๆ (Fragrant rice) เช่น Senkraob, Neangsauly, Neang Malis, Somaly, Organic rice จำนวนรวม 31,837.8 ตัน ข้าวขาว (long grain white rice) จำนวน 91,466 ตัน และข้าวเหนียวจำนวน 15,303 ตัน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวขาวชนิดพิเศษ (Premium white) ได้แก่ Ginger/Neang Khon

ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น ประเทศโปแลนด์จำนวน 43,829 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 43,877 ตัน เนเธอร์แลนด์ 21,427 ตัน เบลเยียม 12,206 ตัน สาธารณรัฐเชค 10,563 ตัน สเปน 9,250 ตัน สหราชอาณาจักร 8,220 ตัน ส่วนประเทศในเอเชีย เช่น มาเลเซีย 21,773 ตัน และจีน 11,795 ตันด้วย

ที่มา Oryza.com

## พม่า

นาย Thaug Win เลขาธิการร่วมของสหพันธ์ข้าวพม่า (the Myanmar Rice Federation) เปิดเผยว่า พม่าตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวหนึ่งมากขึ้นโดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดยุโรปและรัสเซีย โดยขณะนี้ได้มีการส่งออกข้าวหนึ่งไปยังตลาดยุโรปแล้วประมาณ 3,000 ตัน เช่น ประเทศโปแลนด์ เยอรมนี และรัสเซีย

อย่างไรก็ตามในขณะนี้ปริมาณส่งออกยังมีไม่มากนัก โดยมีการส่งออกข้าวหนึ่งไปยังรัสเซียประมาณ 1,500 ตันต่อเดือน ซึ่งเมื่อปีที่แล้วพม่าส่งข้าวหนึ่งไปยังรัสเซียประมาณ 18,000 ตัน

เมื่อปีที่แล้ว บริษัท MAPCO (Myanmar Agribusiness Public Corporation) ได้ขายเครื่องจักรทำข้าวหนึ่งของอินเดียให้แก่สมาคมโรงสีข้าว (the Rice Millers Association) จำนวน 10 เครื่อง และได้ติดตั้งแล้วบางส่วน โดยได้ตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวหนึ่งให้ได้ปีละ 400,000 ตัน หลังจากที่มีการติดตั้งเครื่องจักรครบแล้ว โดยในปัจจุบันพม่ามีโรงสีข้าวหนึ่ง 8 แห่ง

มีรายงานว่า ในในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (ช่วงเดือน เม.ย.-ก.ค. ที่ผ่านมา) พม่าส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนโดยผ่านทางชายแดนประมาณ 260,000 ตัน มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 80,000 ตัน

มีรายงานว่า พม่าได้กำหนดเป้าหมายที่จะฟื้นฟูสถานะการเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ด้วยกลยุทธ์ใหม่ในการส่งออกที่จะทำให้ข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ โดยมีสหภาพยุโรปเป็นตลาดสำคัญ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา ในการประชุมผู้นำทางธุรกิจที่สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพพม่า (The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry) ที่กรุงย่างกุ้ง ได้มีการเปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐเรียกร้องให้บรรดาผู้นำทางธุรกิจทบทวนแนวทางการส่งออกด้วยการให้ความสนใจไปที่การเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มากขึ้น และพิจารณาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของสินค้าจากพม่าที่เคยเป็นสินค้านำเข้า

ดร.หม่อง อ่อง (Dr Maung Aung) ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์พม่า (Commerce ministry adviser) กล่าวว่า การส่งเสริมการส่งออกสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยการเน้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ และชี้ว่าข้าวพม่าได้เปรียบในตลาดยุโรปเพราะราคาถูกกว่าข้าวของไทยและเวียดนาม นอกจากนี้ สหภาพยุโรปยังให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแก่พม่า ที่ได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีขาเข้าในสินค้าทุกชนิด ยกเว้นอาวุธ (The Everything but Arms; EBA)

โดยเขาระบุว่า ข้าวเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมพม่าจึงให้ความสำคัญกับข้าวเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนสินค้าส่งออกอื่นๆ ประกอบด้วย ถั่ว ผลิตภัณฑ์จากแร่ ผลิตภัณฑ์ไม้สำเร็จรูป และสิ่งทอ โดยการผลิตในปริมาณมากจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และช่วยลดความยากจน

ก่อนหน้านี้มีเพียงการส่งออกน้ำมันและก๊าซที่ทำรายได้มหาศาลให้กับพม่า แต่การส่งออกน้ำมันและก๊าซไม่รวมอยู่ในกลยุทธ์ใหม่ เพราะน้ำมันและก๊าซไม่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างงาน

ในปีงบประมาณ 2555-2556 พม่าส่งออกข้าวไปทั้งหมด 1.8 ล้านตัน และลดลงเหลือ 1.2 ล้านตันในปีงบประมาณ 2556-2557 ส่วนการส่งออกข้าวในปีนี้อาจจะเกินกว่า 1 ล้านตัน ทั้งนี้กลยุทธ์การส่งออกของประเทศที่พัฒนาขึ้นในช่วง 2 ปี ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (the German Federal Enterprise for International Cooperation; GIZ)

สมาพันธ์ผู้ค้าข้าวของพม่าเปิดเผยว่า อินเดียจะกลับมาซื้อข้าวจากพม่าอีกครั้ง หลังจากที่ได้ระงับการซื้อไปเป็นเวลา 3 ปี โดยอินเดียจะนำเข้าข้าว 500,000 ตันจากพม่า

รายงานของสมาพันธ์ผู้ค้าข้าวพม่าระบุว่า ทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจาเรื่องราคาข้าว โดยข้อเสนอของอินเดียที่จะนำเข้าข้าวจากพม่าจะช่วยให้ราคาข้าวในตลาดภายในประเทศมีศักยภาพด้านการแข่งขัน

สำนักงานสถิติแห่งชาติของพม่ารายงานว่า พม่าได้ส่งออกข้าวจำนวน 1.2 ล้านตันในปีงบประมาณ 2556-2557 ลดลง 14.2% จากปีงบประมาณ 2555-2556 ที่ระดับ 1.4 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม พม่าคาดว่าจะส่งออกข้าว 1.5 ล้านตันในปีงบประมาณ 2557-2558 ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ 2556-2557 อยู่ 1.2 ล้านตัน

ส่วนใหญ่ พม่าจะส่งออกข้าวส่วนใหญ่ไปยังจีน โดยในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557-2558 (เมษายน-กรกฎาคม) มีการส่งออกข้าวผ่านด่านชายแดนมุเซของพม่าเกือบ 260,000 ตัน ซึ่งมากกว่าปริมาณการส่งออกข้าวในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2556-2557 ถึง 80,000 ตัน

ขณะเดียวกัน พม่ากำลังทำข้อตกลงการค้าเพื่อกระตุ้นการส่งออกข้าวของพม่าไปสู่จีน โดยคาดว่าจะมีการทำข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคี ส่วนผู้ซื้อข้าวรายอื่นๆของพม่าได้แก่ อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ซึ่งซื้อข้าวจากพม่าในปี 2556 ปริมาณ 300,000 ตัน และ 5,000 ตันตามลำดับ

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น ได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 2 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 12 ก.ย. นี้ โดยกำหนดจะซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐ (medium-grain type non-glutinous milled rice of U.S. origin) จำนวน 24,000 ตัน กำหนดส่งมอบ 15 ต.ค.-15 พ.ย. ศกนี้ ข้าวสารเมล็ดยาวจากไทย (long-grain type non-glutinous milled rice of Thai origin) จำนวน 6,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาวจากประเทศใดก็ได้ (long-grain type non-glutinous milled rice of any origin) จำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบ 20 ต.ค.-30 พ.ย. ศกนี้

ทั้งนี้ ในการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import (MA) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ญี่ปุ่นได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยรวมจำนวน 9,703 ตัน แบ่งเป็นข้าวสารเจ้าจำนวน 6,700 ตัน และข้าวสารเหนียวจำนวน 3,003 ตัน ในราคาเฉลี่ย 62,106 เยนต่อตัน หรือประมาณ 604 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยมีผู้เข้าร่วมประมูล 12 ราย กำหนดส่งมอบระหว่าง 1 ต.ค.- 10 พ.ย. ศกนี้

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Agro-Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าว (non-glutinous rice) ภายใต้ระบบ MMA โดยแบ่งเป็น 2 ล็อต จำนวนรวม 70,366 ตัน มีกำหนดส่งมอบภายในเดือน ธ.ค. ศกนี้ และ ก.พ. ศกหน้า

ทั้งนี้ในล็อตแรกจะมีการซื้อข้าวสารเมล็ดกลาง/สั้น (short/medium milled rice (Japonica) of any origin) จำนวน 6,000 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ธ.ค. ศกนี้ ข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐ (medium milled rice (Japonica) of the U.S. origin) จำนวน 10,000 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ธ.ค. ศกนี้ ข้าวสารเมล็ดยาวจากไทย (long milled rice (Indica) of Thai origin) จำนวน 3,220 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ม.ค. ศกหน้า ข้าวหอมมะลิจากไทย (long milled (Hom Mali) rice) จำนวน 90 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ธ.ค. ศกนี้ และข้าวกล้องเมล็ดกลาง (medium type brown rice (Japonica) of any origin) จำนวน 15,000 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ม.ค. ศกหน้า โดยกำหนดยื่นเอกสารภายในวันที่ 22 ก.ย. และจะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 23 ก.ย. ศกนี้

ส่วนในล็อตที่สองจะมีการซื้อข้าวสารเมล็ดกลาง/สั้น (short/medium milled rice (Japonica) of any origin) จำนวน 6,000 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ม.ค. ศกหน้า ข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐ (medium milled rice (Japonica) of the U.S. origin) จำนวน 10,000 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ม.ค. ศกหน้า ข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐ (medium milled rice (Japonica) of the U.S. origin) จำนวน 10,000 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 28 ก.พ. ศกหน้า และข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐ (medium milled rice of the

U.S. origin) จำนวน 10,056 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 28 ก.พ. ศกหน้า โดยกำหนดยื่นเอกสารภายในวันที่ 29 ก.ย. และจะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 ก.ย. ศกนี้

[ที่มา Oryza.com](#)

## อินเดีย

มีรายงานว่า อินเดียมีแผนที่จะนำเข้าข้าวจากประเทศพม่า 100,000 ตัน เพื่อป้องกันวิกฤติการขาดแคลนข้าวในรัฐมณีปุระและรัฐมิโซรัม (Manipur and Mizoram) เนื่องจากทั้งสองรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกับรัฐอื่นๆ ซึ่งจะเป็ครั้งแรกในรอบ 3 ทศวรรษที่อินเดียต้องนำเข้าข้าวและเป็นการนำเข้าโดยทางถนนเป็นระยะทาง 400-600 กิโลเมตรจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะเริ่มมีการนำเข้าในเดือนตุลาคม 2014 ที่จะถึงนี้ ในปริมาณ 20,000 ตันก่อน โดยหน่วยงานการค้าของรัฐ (State Trading Enterprise: STE) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนบริษัทอาหารแห่งอินเดีย (Food Corporation of India: FCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดซื้อหลักของรัฐบาล

แม้ว่าปริมาณข้าวสำรองของรัฐบาลจะยังอยู่ในระดับเพียงพอ แต่รัฐบาลอินเดียก็จำเป็นต้องนำเข้าเพื่อป้องกันวิกฤติจากการขาดแคลนข้าว โดยนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านคือ พม่า ซึ่งมีถนนเชื่อมโยงกับทั้งสองรัฐอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เส้นทางบกที่เชื่อมโยงมีอยู่เพียงเส้นทางเดียวคือ ทางหลวงหมายเลข 44 จากเมืองกัวฮาตีซึ่งเป็นเส้นทางบนภูเขาและเสี่ยงต่อปัญหาดินถล่มอีกด้วย

สำหรับรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเป็นพื้นที่ที่ผลิตข้าวได้ไม่เพียงพออยู่แล้ว ซึ่งโดยปกติ FCI จะจัดหาข้าวจากรัฐปัญจาบและรัฐฉัตตีสครห์และจัดส่งไปทางเมืองกัวฮาตีในรัฐอัสสัม แล้วกระจายไปยังรัฐต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ จนถึง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2014 อินเดียมีปริมาณข้าวสำรองอยู่ประมาณ 18.462 ล้านตัน โดยมีมูลกณฑ์กันชนอยู่ในระดับ 7.2 ล้านตัน และมีข้าวเปลือกที่ยังไม่ได้สีอีก 7.4 ล้านตัน

มีรายงานว่า แม้ว่าฤดูมรสุมปีนี้จะมปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ปรากฏว่าพื้นที่ปลูกข้าวของอินเดียทั่วประเทศในปีนี้ สำหรับฤดูร้อน (Kharif Season) กลับเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย โดยกระทรวงเกษตร (The Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif rice crop (เพาะปลูกเดือน มิ.ย.-ธ.ค. และเริ่มเก็บเกี่ยวเดือน ต.ค. เป็นต้นไป) จนถึงวันที่ 5 ก.ย. มีพื้นที่ประมาณ 227.6 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](#)

## บังคลาเทศ

รัฐมนตรีกระทรวงการอาหาร (The Food Minister) ระบุว่า บังคลาเทศกำลังเตรียมการที่จะส่งออกข้าว (coarse rice) จำนวน 50,000 ตัน ไปยังประเทศศรีลังกา แม้ว่ามาตรการห้ามส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหอม (non-fragrant rice) ที่ประกาศไว้จะยังคงมีผลไปจนถึงเดือน มิ.ย. ปีหน้า โดยกระทรวงจะหาช่องทางพิเศษในการส่งออกข้าวจำนวนดังกล่าวให้แก่ประเทศศรีลังกา หลังจากที่รัฐบาลศรีลังกาได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อข้าวจำนวน 100,000 ตัน จากบังคลาเทศ โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาขายข้าวไว้ที่ 493 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cif basis) ขณะที่ราคา ณ คลังสินค้าอยู่ที่ประมาณ 455 เหรียญสหรัฐต่อตัน

[ที่มา Oryza.com](#)

## อิรัก

กระทรวงของอิรัก (Iraq's Ministry of Trade; MOT) ได้ยกเลิกการประมูลซื้อข้าวบาสมาดิจำนวนอย่างน้อย 15,000 ตัน จากประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยไม่ได้ระบุถึงสาเหตุของการยกเลิกการประมูลในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ อิรักได้เคยยกเลิกการประมูลซื้อข้าวบาสมาดิเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมามีด้วย

[ที่มา Oryza.com](#)